





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> พ.ร.บ.กัญชา ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่อาจออกไม่ทันสภานิติบัญญัติว่า หากไม่ทันก็เข้าสมัยหน้า เพราะเป็น พ.ร.บ.ที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอเข้าไป ซึ่งความจริงจะนำเสนอในนามรัฐบาล แต่เพื่อความรวดเร็วจึงให้พรรคเป็นผู้นำเสนอ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนทาง ครม. ต่าง ๆ แต่ก็มีการเล่นเกมทางการเมือง จนทำให้ พ.ร.บ.นี้ไม่ผ่าน แต่ยังมีมติที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังมีผลใช้อยู่ ยืนยันมีผลบังคับใช้ลงโทษและประชาชนต้องเคารพและทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แนะนำสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, mcof, hfocus, thebangkokinsight) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากกรณีเด็กหญิงวัย 8 ขวบแพ้เยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างรุนแรง แนะนำประชาชนควรเลือกซื้ออาหารจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องแสดงฉลาก สังเกตฉลากอาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาก่อนซื้อเพื่อลดเสี่ยงนำขนมเข้าบ้าน หรือนำไปฝากผู้อื่น ป้องกันการเสี่ยงแพ้รุนแรง พร้อมย้ำผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารมีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับวิธีการควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จอย่างเคร่งครัด เตือนห้ามนำน้ำมันกัญชาเข้าฮ่องกง ลื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, newtv, soundhitalk, mono29, thejournalistclub) - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าตามที่รัฐบาลฮ่องกงได้ออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเดินทางทำความเข้าใจกับข้อห้ามของประเทศนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ก.การต่างประเทศแจ้งเตือนคนไทยห้ามนำน้ำมันกัญชาเข้าฮ่องกงเด็ดขาด เนื่องจากน้ำมันกัญชาเป็นสารเสพติดต้องห้ามในฮ่องกง หากมีไว้ในครอบครอง ต้องโทษจำคุก 7 ปี และปรับสูงสุด 4.5 ล้านบาท กัญชาเสรี สูญญากาศทางกฎหมาย ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ความผิดพลาดของพรรคภูมิใจไทย คือประกาศปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ตั้งแต่ 9 ก.พ.2565 แต่ไม่มี ก.ม.ควบคุม จึงเกิด “สูญญากาศทางกฎหมาย” มีการปลูก การซื้อขาย และการใช้กัญชาอย่างแพร่หลาย เมื่อทำให้ “กัญชาเสรี” แต่ไม่มีกฎหมายควบคุม เพราะยังเถียงกันอยู่ในสภา มีแค่ พ.ร.บ.สาธารณสุขที่ห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ ตำรวจไม่กล้าจับผู้ปลูก ผู้ซื้อขาย หรือผู้สูบกัญชา เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจขณะที่วงการแพทย์กังวลว่ากัญชาจะทำลายสมองของเยาวชนที่กำลังเจริญเติบโต แต่ประเทศจะต้องอยู่ในสูญญากาศไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน เพราะสภาปัจจุบันปิดสมัยประชุมแล้ว ต้องรอสภาใหม่ รัฐบาลใหม่ในเดือนสิงหาคม ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นจากกัญชา ลื่อนำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อมูลจากการเปิดเผยของหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ว่า มีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาควิลัน ผู้ป่วยใหม่ยาวถึงเดือน ต.ค.67 ส่วนหนึ่งเพราะความเครียดจากโควิด 19 รวมถึงอาการจากกัญชา กระชอน และยาเสพติด โดยระบุว่านโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย พุดแล้วทำ ทำให้เกิดปัญหาสังคม กัญชาเสรีทางการพี เพื่อสันหนนาการ จนผู้ป่วยจิตเวชพุ่ง ควิลันข้ามปี 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เชิญชวนผู้สูงอายุรับ LAAB</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, soudhitalk, TNN, hfocuse, thailandplus, news1live, thaigov, sondhitalk, thecoverage) ทีวีช่อง 5</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” รมว.สธ. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เชิงรุกให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วยอาการหนักและเสียชีวิต โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร สธ. ผู้บริหารสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ และผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ ซีนิเซ็นส์ ร่วมงาน นายอนุทิน กล่าว ว่า รัฐจัดเตรียม LAAB ไว้ประมาณ 2.5 แสนโดส ฉีดไปแล้ว 5.7 หมื่นโดส ซึ่งเป็นวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ทันที มีผลข้างเคียงน้อยมาก มีผลการศึกษายืนยันในระยะเวลา 6 เดือน สามารถป้องกันโรคโควิดแบบมีอาการได้ถึงร้อยละ 82.8 และสามารถยับยั้งเชื้อโอมิครอน BA.2.75 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในประเทศไทยได้ ตั้งเป้าฉีดในศูนย์ดูแลสูงอายุ 70-80%</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ให้บริการวัคซีนโควิดแล้วกว่า 146 ล้านโดส ส่วนการฉีด LAAB ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 27 ก.ค. 2565 มีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับแล้ว 57,000 ราย แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวนมากที่ต้องได้รับ LAAB สธ.จึงเพิ่มการเข้าถึงบริการด้วยแนวทาง “เข้าเกณฑ์ฉีด ควรรับฟังเพื่อตัดสินใจ หรือ Encouraging Decision” โดยให้บุคลากรทางการแพทย์ชี้แจงข้อมูล และเปิดโอกาสกลุ่มเสี่ยงได้ซักถามเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจลงนามฉีด LAAB ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการหลายแห่ง เช่น เขตสุขภาพที่ 3 และ 4 รพ.ราชวิถี เป็นต้น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ความสงสัยจากกิจกรรมของ สธ. ให้บริการฉีด LAAB เชิงรุกแก่ผู้สูงอายุ ว่า เหตุใดจึงนำ passive antibody ไปฉีดเชิงรุก มีผู้แสดงความเห็นว่า เก็บไว้ใช้เองจนยาจะหมดอายุ ส่วนคนป่วยจริงไปหาซื้อยาเอง ไม่ก็ยึดเยียดฟ้าทะลายโจรให้</p> <p>2. ความรู้โควิด 19</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์อัปเดตความรู้โควิด 19 ว่า 1. การใส่หน้ากากจะช่วยลดการติดเชื้อแพร่เชื้อในโรงเรียนได้ 2. "Long COVID is real" งานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่า Long COVID เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพแก่คนไข้จำนวนมากทั่วโลก ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ เพศหญิง, สูงอายุ, มีโรคประจำตัว, ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง, เศรษฐฐานะไม่ดี, ไม่ได้รับวัคซีน รวมถึงการติดเชื้อสายพันธุ์ก่อนหน้า Omicron จะเสี่ยงสูงกว่า Omicron และยังคงพบว่ากลุ่มผู้ป่วย Long COVID ตรวจพบมีสารเคมีที่บ่งชี้ถึงกระบวนการอักเสบในร่างกายที่สูงกว่าคนที่ไม่เป็น</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ชื่นชมผู้บริหาร สธ.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, thejournalistclub, plewseengern, hfocuse, newtv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยจากการประชุมประเด็นโยกย้าย นพ.สุภัทรร ว่า ปลัด สธ. ได้ชี้แจงทุกประเด็นให้คณะ กมธ. ได้รับทราบจนสิ้นสงสัยแล้ว สอดคล้องกับการแถลงข่าวของประธาน กมธ. ชื่นชมปลัด สธ.และนพ. สวัสดิ์ ผู้ตรวจฯ ที่ไปร่วมชี้แจงข้อกล่าวหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีความอดทนต่อคำพูดเชิงดูหมิ่นของกลุ่มผู้ร้องเรียนได้อย่างสงบนิ่ง มีความเยือกเย็นจนเป็นที่น่าเกรงขาม นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง ปลัด สธ. ผู้ตรวจฯ สวัสดิ์ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ รองปลัดฯ ทวีศิลป์ รองปลัดฯ พงศ์เกษม และพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ที่โดนลบหลู่ดูหมิ่น โดยยกโคลงสี่สุภาพบทหนึ่ง “สุจริตคือกระบัง ศาสตร์พ้อง ปัญญาประดุจดั่ง อาวุธ” ทุกท่านล้วนเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดและมีความสง่างามเป็นอย่างยิ่ง</p>	
<p>ย้ำเดินหน้าประกาศ สธ.ห้ามขาย-ห้ามนำเข้า-ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9,TNN,NBT, ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, thereporter, thailandplus, hfocuse, mcot, thaigov, mono29, thecoverage, tnn, thebetter) นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดงานมหกรรมวิชาการคลินิกฟ้าใส ครั้งที่ 13 พร้อมกล่าวย้ำความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ก่ออันตราย ไม่ก่อมะเร็ง ไม่เป็นความจริง โดยข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุชัดว่าก่ออันตรายเหมือนกัน ห่วงเด็กเยาวชนหลงเชื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าไม่มีสารนิโคตินและไม่เสพติด เนื่องจากพบเด็กไทยอายุ 15-24 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 80,000 คน พร้อมแสดงจุดยืนในฐานะ สธ.ว่าไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอน ส่วนการผลักดันกฎหมายขณะนี้เตรียมออกประกาศ สธ. 1 ฉบับ ครอบคลุมห้ามนำเข้า-ห้ามนำเข้า-ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาด คาดพิจารณาในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนยุบสภา ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วางศิลาฤกษ์อาคาร สสจ.ระยอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thailandplus, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ที่ทำการ สสจ.ระยองหลังใหม่ ภายในที่ดินของสสจ.ระยอง ต.เนินพระ จ.ระยอง เป็นหน่วยประสานการพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p>	
<p>โนโรไวรัส</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, แนวหน้า, ผจก., กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ข่าวสด, เดลินิวส์, JS100, nation, thaigov, ch7, TNN) ทวีตช่อง TNN</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์นักเรียนใน จ.ชัยภูมิ จำนวน 315 คน มีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษว่า กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับ สสจ.ชัยภูมิ สอบสวนโรคแล้ว พบว่าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหาร คือ เชื้อโนโรไวรัส เป็นสาเหตุให้เกิดอาการทางเดินอาหาร จึงต้องเน้นการดูแลรักษาความสะอาด ทั้งการปรุงประกอบอาหารที่มีการใช้น้ำต้องสะอาดเป็นไปตามมาตรฐาน และการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด และได้ให้คำแนะนำในการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำ</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โนโรไวรัส เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการทางเดินอาหารคล้ายโรตาไวรัส แต่ไม่มีวัคซีนป้องกันเหมือนโรตา โดยทำให้เกิดการถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียนได้ รักษาตามอาการ คือ ให้น้ำเกลือแร่ดูแลให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ สามารถหายเองได้</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำเพิ่มเติมว่า นอกจากกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือแล้ว ผู้ผลิตน้ำต้องให้ความสำคัญน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำแข็งหรือน้ำขวด ต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีแบคทีเรียหรือไวรัสปนเปื้อน น้ำประปาต้องตรวจสอบปริมาณคลอรีนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บางพื้นที่ที่ยังใช้น้ำบาดาล ต้องมีกระบวนการกรองและเติมคลอรีนด้วย</p>	
<p>เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage, pattayamail, Chiangmai-Mail, prd, hfocus, thailandplus) นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างกรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย หลังพบมีเด็กไทยเพียงร้อยละ 34 ที่ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียงร้อยละ 14 ที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรก กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ตั้งเป้าปี 2568 เด็กไทยร้อยละ 50 จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน พร้อมทั้งผลักดัน กม.เพิ่มวันลาคลอด 6 เดือน</p>	
<p>เวทีแลกเปลี่ยนการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริการตรวจวิเคราะห์กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี</p>	
<p>แพทย์แนะรู้ทันโรคสมองส่วนหน้าเสื่อม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (Radio-สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., prd, plewseengem, hfocus, mcot, pattayamail, Chiangmai-Mail, tnn, thecoverage)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม เป็นโรคที่มีการฝ่อของสมองส่วนที่อยู่ด้านหน้ามีการเสื่อมถอยไป พบน้อยกว่าโรคอัลไซเมอร์ ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 45-65 ปี แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. ชนิดปัญหาพฤติกรรมเด่น การไม่สามารถยับยั้งซึ่งใจควบคุมตนเองได้ 2. ชนิดปัญหาด้านการใช้ภาษาเด่น ผู้ป่วยจะมีปัญหาคำพูดไม่ออก อาจพูดติดขัดตะกุกตะกัก หรืออาจถึงขั้นสูญเสียความรู้ อาจถึงขั้นไม่สามารถพูดคุยสื่อสารทำความเข้าใจได้เลยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และโดยเฉลี่ยอาจเสียชีวิตในเวลาประมาณ 7-8 ปี</p>	
<p>รพ.เอกชน ทำทารกเสียชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ch3plus)</p> <p>- นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวถึงกรณี นางปริตรา วัย 29 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรม รพ.เอกชน แห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ทำทารกเสียชีวิตในครรภ์ระหว่างรอผ่าคลอด พยาบาลไม่ตรวจรักษาตามหลักวิธีทางการแพทย์ ทำทารกสำคัญชี้เท้าก่อนผ่าคลอด โดยเชื่อว่าเกิดจากความบกพร่องประมาทเลินเล่อของบุคลากร ว่า สธ.เร่งประสานเจรจาให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้ได้พูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อสรุปร่วมกัน ได้ส่งทีมแพทย์และนักจิตวิทยาไปพบพร้อมให้คำแนะนำครอบครัวอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>เพิ่มสิทธิประโยชน์การเข้าถึงบริการสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปี 2566 นี้ สปสช.ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ ดังนี้ 1.เพิ่มบริการพบแพทย์ทางไกล ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อลดความแออัดในรพ. 2.ขยายบริการพบแพทย์ทางไกล ในกรณีผู้ป่วยนอก และส่งยาให้ถึงที่บ้านภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับบริการ ครอบคลุม 42 กลุ่มโรคและอาการ 3.ขยายบริการ Home Ward ดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมแพทย์ประจำบ้านและทีมสหวิชาชีพ 4.เพิ่มร้านขายยาในโครงการสิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการรับยาที่ร้านยาได้ 1,500 แห่งทั่วประเทศ 5.เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงคัดกรองภาวะการณั้ได้ยีนในทารกแรกเกิด บริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์</p>	-
<p>กรมเห็นชอบแต่งตั้งผอ.อภ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ : คนตามข่าว</p> <p>- มติ กรม. เห็นชอบการแต่งตั้ง พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แทน นพ.วิฑูรย์ คำานวิบูลย์ ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 11 เมษายน 2566</p>	-
<p>ความเหมาะสมจัดกิจกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์กำหนดการกิจกรรมพบปะข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รับฟังการทำงานความสำเร็จ 4 ปีที่ผ่านมา และรับฟังอุปสรรคที่ต้องแก้ไขพัฒนาเพื่อพัฒนางานต่อไป โดยให้ รพ. และ สธ. เป็นที่พึ่งพาของประชาชน แก้ปัญหาให้ประชาชนภาคใต้ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในวันที่ 24 ก.พ. 66 ณ รพ.สงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ว่า ใกล้ยุบสภา การจัดอีเวนต์ ระดมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทั่วภาคใต้ รวมถึง อสม. 800 คน มาต้อนรับ รมว.สธ. เหมาะสมหรือไม่ งบค่าเดินทางอีกหลักแสนหลักล้าน</p>	
<p>ความล่าช้ากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย)</p> <p>- แคร่โพสต์จากเพจ ริชกี สาระฯ เผยขอจิตอาสาแต่ละจังหวัด ในการ D-DAY ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรม กรณีความล่าช้าในการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., คมชัดลึก, Thai PBS)</p> <p>- สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานจาก สธ.กัมพูชา พบเด็กหญิงอายุ 11 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 16 กพ. ด้วยอาการไข้สูง ไอ และเจ็บคอ ถูกส่งตัวไปรักษาที่รพ.เด็กแห่งชาติ ที่กรุงพนมเปญ วันที่ 21 กพ. แพทย์ส่งตัวอย่างไปตรวจพบเป็นเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 พร้อมระบุในช่วงที่ H5N1 มีการระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายพื้นที่ มีการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในภูมิภาคใกล้เคียงกับประเทศไทย จึงควรต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสุกร เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดี และสามารถเป็นแหล่งสร้างไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้ เหมือนกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 มาจากสุกรสู่คนเช่นกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, Thailand.Shafaqna)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาประกาศการจัดสรรงบประมาณชดเชยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกระลอกปัจจุบัน ซึ่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยพบในนกป่าในพื้นที่ชายแดนติดกับโบลิเวีย ในขณะที่เดียวกัน ประมุขคณะรัฐมนตรีของอาร์เจนตินามีมติยกระดับมาตรการควบคุมด้านสุขอนามัย กับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาร์เจนตินายืนยันว่า ประชาชนยังคงสามารถรับประทานเนื้อและไข่ของสัตว์ปีกได้ตามปกติ ขอเพียงให้เป็นการปรุงสุก</p>	-